

**สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่16-21กรกฎาคม 2559**

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. สศก.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปี 2560-2564 สร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรไทย	มติชน
2. สศก.เผยการแก้ปัญหา IUU ได้ผล ปริมาณการจับสัตว์น้ำครึ่งปีแรกลดลง	ไทยโพสต์
3. KOFC เชื้อทองเที่ยวเชิงเกษตรบูม วันหยุดยาวเดือนก.ค. คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท	ไทยโพสต์
4. สศก.เผยการแก้ปัญหา IUU ได้ผล ปริมาณการจับสัตว์น้ำครึ่งปีแรกลดลง	มติชน
5. มั่นใจหยุดยาวท่องเที่ยวเชิงเกษตรคึกคักคาดมีเงินสะพัดทั่วกว่า375ล.	ผู้จัดการรายวัน
6. KOFC เชื้อทองเที่ยวเชิงเกษตรบูม วันหยุดยาวเดือน ก.ค. คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท	มติชน
7. ที่ดินสปก.50%เปลี่ยนมือมิชอบ	โพสต์ทูเดย์
8. สารเคมีคั่งเขาหัวโล้น มหันตภัยร้ายซ้ำเติมคนน่าน	โพสต์ทูเดย์
9. บิ๊กฉัตรทวงคืน'สปก.'ได้แสนไร่ขอทหารช่วยให้ชาวบ้านทำกิน	มติชน
10. คอล้มน์ โขลกข่าวต่ำทุกซ์	ไทยรัฐ
11. ปฏิบัติการยึดคืนที่ส.ป.ก.จากมีोनายทุน-นักการเมืองฤกษ์แค่ลู่หน้าปะจุมก	มติชน
12. คอล้มน์ Thailand: รรว.เกษตรฯ แจง ทวงคืน ส.ป.ก.ไม่ใช่การหาเสียง	new)108
13. กษ. เตรียมพร้อมบุคลากร เป็น Smart Officer พร้อมวางแผนทาง พัฒนาเกษตรกร 7 หมื่นราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่	มติชน
14. ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ลงพื้นที่ปิดประกาศ	บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

# สศก.เร่งจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปี 2560-2564 สร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรไทย

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่โลกต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากตัวอย่างในรอบปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำฝนไม่เป็นตามฤดูกาล พื้นดินและสภาพดินมีความเสื่อมโทรม ภูมิอากาศหรืออุณหภูมิภายในประเทศมีความผันผวนตลอดทั้งปี รวมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติขนาดใหญ่อีกหลายครั้ง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณให้ประเทศไทยและนานาประเทศร่วมมือกันในการจัดการบรรเทาและปรับตัวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งปัจจุบันมีประเทศร่วมเป็นสมาชิก 197 ประเทศ เป้าหมายเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาความสามารถการปรับตัว และสร้างความรู้หรือความตระหนักแก่ประชาชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2559 ณ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. และกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมประชุมติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มประเทศ G77-China เสนอให้นานาประเทศเพิ่มการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายของโลกต่อไป รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเสริมสร้างการปรับตัวในทุกมิติ ซึ่งในส่วนภาคเกษตร กลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีการแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการผลิตอาหารและภาคการผลิตอื่นๆ รวมทั้งระบบนิเวศซึ่งต้องมีการสร้างระบบ

ข้อมูลการเกษตรที่เหมาะสม (Good-practice) และฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ภาคเกษตรสามารถรับมือและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ สศก. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร พ.ศ. 2560-2564 โดยได้ดำเนินการสังเคราะห์และทบทวนผลการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา (2555-2557) รวมทั้งประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรฯ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อศึกษาห่วงโซ่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการปรับตัวของภาคการเกษตร เพื่อให้ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่อง

## สศก.เผยการแก้ปัญหา IUU ได้ผล ปริมาณการจับสัตว์น้ำครึ่งปีแรกลดลง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำจากทะเลในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณเรือที่ออกทะเลลดลงจากการปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีความเข้มงวดในหลายเรื่อง ทั้งการแจ้งเข้าออกเรือประมง การแจ้งจำนวนแรงงาน การยื่นเอกสารหลักฐานข้อกำหนดของจำนวนวันในการออกเรือและจอดเรือ อีกทั้งยังเป็นผลจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทำให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำในภาพรวมลดลง

สำหรับสถานการณ์การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS คลี่คลายลง หลังจากประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2556 - 2558 ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปรับตัว เช่น การคัดเลือกลูกกุ้งที่นำมาเลี้ยงอย่างละเอียดจากแหล่งผลิตลูกกุ้งที่น่าเชื่อถือ มีการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง เพิ่มจำนวนเครื่องต้นน้ำในบ่อเลี้ยงเพื่อให้มีปริมาณออกซิเจนเพิ่ม และมีการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ราคายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงลูกกุ้งเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการประมงและชาวประมง มีความต้องการให้ภาครัฐจัดการอบรม ชี้แจงและแนะนำการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ/ชาวประมงเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน.

## KOFC เชื้อท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม วันหยุดยาวเดือนก.ค. คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ได้วิเคราะห์ถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐ จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยขณะนี้ มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 1,215 แห่ง แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 969 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวของส่วนราชการ 87 แห่ง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 163 แห่ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งอยู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย สามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวออกเป็น ด้านพืช เทียวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร สวนผลไม้ ฟังนา แปลงไร่นาสวนผสม ด้านป่าไม้ เยี่ยมชมสวนปารธรรมชาติและสวนป่าที่เกษตรกรปลูกขึ้นเอง ด้านประมง ชมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลาของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ด้านปศุสัตว์ สัมผัสสัตว์เลื้อยคลานชนิดและร่วมสนุกกับกิจกรรมในฟาร์ม เช่น ซักผ้า รีดนมวัว และด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นภาคเกษตร เรียนรู้และศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเกษตรกร

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในปี 2559 จะอยู่ที่สัดส่วน 150.08 ล้านคนต่อครั้ง แบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.77 ล้านคนต่อครั้ง จะสร้างรายได้ภายในประเทศให้กับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1,860 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 8-10% โดยเฉพาะช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัด

ทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ซึ่งเป็นความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรและกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร แบ่งเป็นระยะต่างๆ เช่น จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการใกล้เคียง ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแบ่งพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 คลัสเตอร์ เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

ด้านผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวเสริมว่า มก.ได้ทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีการเก็บตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง จำนวน 170 ตัวอย่าง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพิ่งเริ่มต้นวัยทำงาน มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,000 บาท และมีความพึงพอใจในการจ่ายค่าเข้าชมกิจกรรมไม่เกิน 200 บาท คิดเป็น 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรเลือกใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการเก็บค่าบริการเข้าชมหรือทำกิจกรรมไม่ควรสูงเกินไป ควรมุ่งเน้นที่ปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่ารายได้ และควรมีความร่วมมือกันหลายฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

## สศก.เผยการแก้ปัญหา IUU ได้ผล ปริมาณการจับสัตว์น้ำครึ่งปีแรกลดลง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำจากทะเลในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณเรือที่ออกทะเลลดลงจากการปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีความเข้มงวดในหลายเรื่อง ทั้งการแจ้งเข้าออกเรือประมง การแจ้งจำนวนแรงงาน การยื่นเอกสาร

หลักฐาน ข้อกำหนดของจำนวนวันในการออกเรือและจอดเรือ อีกทั้งยังเป็นผลจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ทำให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำในภาพรวมลดลง สำหรับสถานการณ์การผลิตกุ้งขาวแวนาไมในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS คลี่คลายลง หลังจากประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2556 - 2558 ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปรับตัว เช่น การคัดเลือกลูกกุ้งที่นำมาเลี้ยงอย่างละเอียดจากแหล่งผลิตลูกกุ้งที่น่าเชื่อถือ มีการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความถี่ในการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง เพิ่มจำนวนเครื่องตีน้ำในบ่อเลี้ยง เพื่อให้มีปริมาณออกซิเจนเพิ่ม และมีการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ราคายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงลูกกุ้งเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการประมงและชาวประมง มีความต้องการให้ภาครัฐจัดการอบรม ชี้แจง และแนะนำการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ/ชาวประมงเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

# มั่นใจหยุดยาวท่องเที่ยวเชิงเกษตรคึกคัก คาดมีเงินสะพัดทั่วกว่า375ล.

ผู้จัดการรายวัน 360° - ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ เชื่อท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม ช่วงวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคมนี้. คาดมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาทในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกว่า 1,215 แห่ง

ดร.ภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ (KU-OAE Foresight Center : KOFC) ได้วิเคราะห์ถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐ จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยขณะนี้มีย่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 1,215 แห่ง แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 969 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวของส่วนราชการ 87 แห่ง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 163 แห่ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งอยู่ครอบคลุม

ทุกภูมิภาคของไทย สามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวออกเป็น ด้านพืช ศึกษามสวนไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร สวนผลไม้ ฟังนา แปลงไร่สวนผสม ด้านป่าไม้ เขียมชมสวนป่าธรรมชาติและสวนป่าที่เกษตรกรปลูกขึ้นเอง ด้านประมง ชมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลาของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ด้านปศุสัตว์ สัมผัสสัตว์เลี้ยงนานาชนิดและร่วมสนุกกับกิจกรรมในฟาร์ม เช่น ซี่ม้า รีดนมวัว และกั้นวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นภาคเกษตร เรียนรู้และศึกษาประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเกษตรกร

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในปี 2559 จะอยู่ที่สัดส่วน 150.08 ล้านคนต่อครั้ง แบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.77 ล้านคนต่อครั้ง จะสร้างรายได้ภายในประเทศให้กับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1,860 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 8-10% โดยเฉพาะช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 คาดการณ์ว่า

จะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ซึ่งเป็นความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรและกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร แบ่งเป็นระยะต่างๆ เช่น จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการใกล้เคียง ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแบ่งพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 คลัสเตอร์ เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

ด้าน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวเสริม

ว่า มก.ได้ทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีการเก็บตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองจำนวน 170 ตัวอย่าง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพิ่งเริ่มต้นวัยทำงาน มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,000 บาท และมีความพึงพอใจในการจ่ายค่าเข้าชมกิจกรรมไม่เกิน 200 บาท คิดเป็น 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรเลือกใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการเก็บค่าบริการเข้าชมหรือทำกิจกรรมไม่ควรสูงเกินไป ควรมุ่งเน้นที่ปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่ารายได้ และควรมีความร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง.

## KOFC เชื้อท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม วันหยุดยาวเดือน ก.ค. คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท

ดร.ภูมิศักดิ์ วาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ได้วิเคราะห์ถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐ จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยขณะนี้ มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 1,215 แห่ง แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 969 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวของส่วนราชการ 87 แห่ง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 163 แห่ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งอยู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย สามารถแบ่งประเภทการท่องเที่ยวออกเป็น ด้านพืช เที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร สวนผลไม้ ฟังนา แปลงไร่นาสวนผสม ด้านป้าไม้ เยี่ยมชมสวนป้าธรรมชาติและสวนป้าที่เกษตรกรปลูกขึ้นเอง ด้านประมง ชมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลาของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ด้านปศุสัตว์ สัมผัสสัตว์เลี้ยงน่านาชนิดและร่วมสนุกกับกิจกรรมในฟาร์ม เช่น ชีมนมวัว และด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นภาคเกษตร เรียนรู้และศึกษาประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเกษตรกร

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในปี 2559 จะอยู่ที่สัดส่วน 150.08 ล้านคนต่อครั้ง แบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.77 ล้านคนต่อครั้ง จะสร้างรายได้ภายในประเทศให้กับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1,860 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 8-10% โดยเฉพาะช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ซึ่งเป็นความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรและกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร แบ่งเป็นระยะต่างๆ เช่น จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการใกล้เคียง ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแบ่งพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 คลัสเตอร์ เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

ด้าน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวเสริมว่า มก.ได้ทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีการเก็บตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองจำนวน 170 ตัวอย่าง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพิ่งเริ่มต้นวัยทำงาน มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,000 บาท และมีความพึงพอใจในการจ่ายค่าเข้าชมกิจกรรมไม่เกิน 200 บาท คิดเป็น 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรเลือกใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการเก็บค่าบริการเข้าชมหรือทำกิจกรรมไม่ควรสูงเกินไป ควรมุ่งเน้นที่ปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่ารายได้ และควรมีความร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

# ที่ดินสปก.50%เปลี่ยนมือมิชอบ

**๖๖** หลังข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป เรื่อง รายงานการศึกษารายงานที่ดินและร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ... ที่เสนอโดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.)

ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาในด้านการถือครองที่ดินหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน ซึ่งจากข้อมูลการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินของกรมที่ดินพบว่าปัจจุบันมีผู้ถือครองที่ดินน้อยกว่า 5 ไร่ มีสัดส่วนถึง 72.07% ขณะที่ผู้ถือครองที่ดิน 50 ไร่ขึ้นไปมีสัดส่วนเพียง 1.02%

อย่างไรก็ตาม เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ถือครองที่ดินออกเป็น 10 กลุ่มตามขนาดการถือครองที่ดิน พบว่าในกลุ่มผู้ถือครองมากที่สุด 10% แรก มีสัดส่วนการถือครองที่ดินมากกว่า 60% ของที่ดินทั้งหมด หรือถือครองเฉลี่ย 100 ไร่/คน ในจำนวนนี้ผู้ถือครองที่ดินใหญ่ที่สุด คือ 6.31 แสนไร่ ในขณะที่ผู้ถือครองที่ดิน

ที่เหลือ 90% มีส่วนแบ่งถือครอง 40% ของพื้นที่ทั้งหมด หรือถือครองเฉลี่ยรายละไม่เกิน 1 ไร่ สะท้อนให้เห็นการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอย่างมาก

ผลศึกษายังพบว่า ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินและการเสียที่ดินทำกินของเกษตรกรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 149.24 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ 77.64 ล้านไร่ หรือ 52% เป็นพื้นที่เช่า โดยภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีการเช่าที่ดินมากที่สุดและมีมากกว่า 10 จังหวัด ที่มีอัตราการเช่ามากกว่า 40% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

ขณะที่พื้นที่ 71.59 ล้านไร่ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของเกษตรกรเอง แต่ในจำนวนนี้มีพื้นที่ 29.72 ล้านไร่ ติดภาระจำนอง และอีก 1.15 แสนไร่อยู่ในกระบวนการขายฝาก ซึ่งมีความเสี่ยงว่าที่ดินจะหลุดมือไปเป็นของเจ้าหนี้ระบบหรือสถาบันการเงิน



พล.อ.ประยุทธ์

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการปล่อยที่ดินรกร้างและการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ เพราะขาดมาตรการทางภาษีด้านที่ดินที่เหมาะสม ขาดกลไกเพื่อทำหน้าที่รักษาที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยจนเกิดปัญหาที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนที่กักตุนที่ดินเก็งกำไรโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งข้อมูล ณ ปี

2555 พบมีการทิ้งที่ดินรกร้างกว่า 48 ล้านไร่ และที่ดินประมาณ 70% ไม่ถูกนำมาใช้หรือใช้ไม่คุ้มค่า ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้กว่าปีละ 1.27 แสนล้านบาท และข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการเช่าที่นา ทำให้เกิดนาร้าง 1.19 ล้านไร่

ผลศึกษาระบุว่า จากรายงานของกรมพัฒนาที่ดินพบว่ามียุทธศาสตร์ 30 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานและเหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ถูกนำไปใช้ผิดประเภท เช่น นำไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รีสอร์ท บ้านจัดสรร สถานบริการแล้วประมาณ 5 ล้านไร่ หรือ 1 ใน 6 ของพื้นที่และมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และพบว่ากว่า 50% ของที่ดินจัดสรรโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ



เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถูกครอบครองโดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิเดิมที่ได้รับหรือไม่ได้เป็นเกษตรกร หรือไม่ใช่คนที่มีชื่อในการถือครอง ส.ป.ก. 4-01

รายงานการศึกษาฉบับนี้ เสนอว่ารัฐบาลควรจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการกระจายการถือครองที่ดิน โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรและคนยากจนเข้าถึงที่ดินทำกินและอยู่อาศัย รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนบริการจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน โดยเสนอให้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรและคนยากจนไม่น้อยกว่า 1 แสนรายในช่วง 5 ปีแรก และเพิ่มเป็น 3 แสนรายในช่วง 10 ปี

“ในระยะแรกจะต้องมีการออก พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ที่ดินกำลังจะหลุดจำนองโดยใจอาศัยเครือข่ายธนาคารของรัฐ และสถาบันการออมชุมชน เป็นผู้ส่งคำขอสินเชื่อเข้ามา ระยะที่ 2 หรือระยะกลาง เป็นการเริ่มบริการจัดการธนาคารที่ดิน และระยะที่ 3 หรือระยะยาว จะเริ่มดำเนินการบริหารที่ดินเอกชนและจัดซื้อที่ดิน” ผลการศึกษาเสนอ

## สารเคมีคลั่งเขาหัวโล้น ภัยร้ายซ้ำเติมคนน่าน

**B11**

### สารพิษฟุ้งเขาหัวโล้น

โพสต์ทูเดย์ - เมืองน่านจากอดีตเคยเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดไปท่องเที่ยวบนภูเขาที่มีธรรมชาติที่สวยงาม แต่ปัจจุบันกลายเป็นสภาพภูเขาหัวโล้นแถมยังกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสารเคมีที่เกษตรกรฉีดพ่นไร่สวนข้าวโพดและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ มหันตภัยร้ายซ้ำเติมชาว จ.น่าน

พลิกอ่านรายละเอียดหน้า **B11**

# สารเคมีคลั่งเขาหัวโล้น มหันตภัยร้ายซ้ำเติมคนน่าน



■ ทิวเขาน่านภูมิกภาคโพสต์ทูเดย์

จากเมืองเล็กๆ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ชีวิตความเป็นอยู่แบบสโลว์ไลฟ์ที่ใครๆ ก็ฝันหา เมืองต้องห้ามพลาด ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ของไทย แต่ทุกวันนี้ภูเขาที่

เคยเขียวขจีถูกบุกรุกโค่นฟันป่าจนกลายเป็นภูเขาสีน้ำตาลราบเรียบไม่มีแม้แต่ต้นหญ้าสักหย่อมเดียว ภาพเกษตรกรที่มีถังและแกลลอนพร้อมสายยางและหัวฉีดพ่น แบกและทำงานอยู่กลางเขาสีน้ำตาลโล่งแจ้ง สะท้อนถึงภาคการเกษตรที่หนีไม่พ้นการใช้สารเคมีมานานนับกว่า 30 ปี

ในช่วงระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา น่านต้องรับกระแสเรื่องเขี้ยวโล้น และช่วงต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา กระแสกระหน่ำซ้ำเรื่องสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน แหล่งน้ำตกค้างไปถึงพืชผักและปลา สะท้อนไม่น้อยกับผลการตรวจคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้านที่ชี้ว่ามีสารอาหารซีน หรือยากำจัดวัชพืช ปนเปื้อนเกินมาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ

**พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกูล** อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยผลวิจัยพบว่า ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ปลูกข้าวโพดกระจายเกือบทั่วทั้ง จ.น่าน ไม่ใช่แค่เพียงดินเท่านั้น ยังกระจายไปถึงแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนน่านและคนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ผลสำรวจพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมี 2.4 ล้านกิโลกรัม (กก.)/ปี และพบว่า มีสารเคมีทางการเกษตรหรือยาฆ่าหญ้าชนิดต่างๆ ปนเปื้อนในเนื้อปลา และน้ำประปา น้ำดื่ม

จากการสุ่มตรวจน้ำ 9 ตัวอย่างจาก 8 อำเภอใน จ.น่าน พบมีสารอาหารซีนหรือยากำจัดวัชพืช ปนเปื้อนในน้ำประปาเข้มข้น ค่าเฉลี่ย 18.78 ไมโครกรัม/ลิตร ขณะที่ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ในออสเตรเลีย คือ 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร แต่ไทยยังไม่มีข้อกำหนดค่ามาตรฐานสารเคมีชนิดนี้ในน้ำดื่ม อีกทั้งยังพบสารไกลโฟเสต ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งระดับ 2A ในเนื้อปลาลูกกว่าค่ามาตรฐาน 20-200 เท่า รวมถึงพบสารพาราควอต คลอไพริฟอส เกินมาตรฐานในผัก ปลา ในดิน ในน้ำอีกด้วย


นอกจากนี้ มีรายงานการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2558 ของกรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุตัวเลขการนำเข้าสารกำจัดวัชพืช (Herbicide) และสารกำจัด (Insecticide) รวมถึงสารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) และสารเคมีอื่นๆ เช่น สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไล่เดือนมอยและสารกำจัดหนูนำเข้ารวม 149,546 ตัน มูลค่า 19,326 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้สารกำจัดวัชพืชมีนำเข้ามากที่สุดถึง 119,971 ตัน โดย จ.น่าน มีการใช้สารเคมีด้านการเกษตรปริมาณสูงถึงปีละ 2.4 ล้าน กก. คิดเป็น 1.5-1.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการนำเข้าของประเทศ

ทั้งปัญหาเขี้ยวโล้น สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ผูกพันกับวิถีเกษตรกรน่าน เป็นวงจรที่หลุดพ้นกันไม่ได้ ไม่ใช่เพราะเกษตรกรไม่รู้ถึงพิษภัย แต่เพราะสภาพภูมิประเทศที่มีแต่เขาสูงลาดชัน พื้นที่ราบเพียง 15% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ความแห้งแล้งขาดแหล่งน้ำที่จะเพาะปลูกพืชอื่นๆ เหมือนพื้นที่ราบได้ เมื่อมีนายทุนหรือหน่วยงานที่หยิบยื่นวัตถุดิบให้เบ็ดเสร็จ เพียงใช้ลงทุนแค่แรงงานและพื้นที่ดินก็เพียงพอที่จะหวังกับรายได้เลี้ยงครอบครัว แม้จะหันหน้าไปทำงานรับจ้างอื่นๆ ใน

จ.น่าน ก็ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ให้ขายแรงงาน มีเพียงลูกหลานเท่านั้นที่ไปรับขายเมืองใหญ่

**สถาพร สมศักดิ์** หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรมหาชน กล่าวว่า การทำไร่ข้าวโพดเหมือนจะได้เงินง่าย แต่ไม่เคยเห็นเกษตรกรรวยหรือหลุดพ้นหนี้สิน ยังต้องทำไร่ข้าวโพดต่อไป เมื่อราคาตกก็ต้องขยายพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพียงหวังจะได้เงินเท่าเดิมเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และด้วยแรงงานในครัวเรือนที่มีน้อยคน การจะเสียเงินค่าจ้างคนงานมาถางหญ้าขยายที่เพาะปลูกก็มีแต่จะเป็นต้นทุนที่แพงเกินไป ยาฆ่าหญ้าจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด ขยายพื้นที่เป็นสิบๆ ไร่ได้ด้วยคนเพียงไม่กี่คน

ปัญหาโครงสร้างมันมาตั้งแต่ความยากจนของเกษตรกรน่าน ไม่มีทางเลือกเพราะพื้นที่ภูมิประเทศมันบังคับ กลไกราคาข้าวโพดก็ล่อใจ ร้านค้าขายสารเคมีต่างๆ ล้วนพร้อมใจสนับสนุนวัตถุดิบทุกอย่าง ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ชนิดไม่ต้องมีเงินลงทุน เก็บผลผลิตได้ก็มาหักลบกลบหนี้กัน พอได้ยาฆ่าหญ้าก็ไปใช้ในพื้นที่ปลูก ราคาข้าวโพดดีก็ขยายพื้นที่ปลูกอีก ใช้ยาฆ่าหญ้าเพิ่มไปอีก ยิ่งเห็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมาก ก็ยิ่งมีสารเคมีมาก ภูเขาเขี้ยวโล้นยิ่งขยายวงกว้าง

การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เสนอให้มองเกษตรกรน่านลึกไปถึงโครงสร้างหนี้สิน ต้องเอาเกษตรกรและชาวบ้านออกจากวงจรข้าวโพดให้ได้ โดยใช้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้ามาจัดการมีแนวทางช่วยเหลือหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรมจริงๆ ไม่ใช่หมู่บ้านที่มีป้ายจยยหนุนเสริมจากหน่วยงานเพื่อให้เป็นหมู่บ้านผลงาน แต่ต้องเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่ทำได้จริงมีรายได้เกิดขึ้นจริง จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ และการขยายตัวก็จะทำได้ง่าย เพราะมีต้นทุนปัจจัยจากชุมชนเอง 

## บิ๊กฉัตรทวงคืน'สปก.'ได้แสนไร่ ขอทหารช่วย-ให้ชาวบ้านทำกิน

คลังเลี้ยง 3 แนวเก็บภาษีที่ดินอันสงฆ์โครงการรัฐ ดึงเงินเข้ากองทุน  
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมล้นแก้ กม.เวนคืนเปิดช่องให้หน้าที่ดิน  
มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ 'บิ๊กฉัตร'มั่นใจประเดิมทวงคืนที่ดิน สป.ก.  
ได้ 1 แสนไร่ (อ่านต่อหน้า 9)

### ต่อจากหน้า 1

### บิ๊กฉัตร

#### 'บิ๊กฉัตร'ทวงสปก.1แสนไร่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการทวงคืนพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ส.ป.ก.สามารถทวงคืนที่ดินจาก 3 กรณี คือ 1.ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป คาดว่าจะมีประมาณ 432,000 ไร่ 2.ที่ดินที่จัดสรรให้แก่เกษตรกรไปแล้ว แต่มีบุคคลอื่นไปกว้านซื้อจากเกษตรกรไปทำประโยชน์โดยผิดกฎหมาย และครอบครองที่ดินเกินกว่า 100 ไร่ คาดว่ามีประมาณ 20,000 ไร่ และ 3.ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก.แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป มีประมาณ 10,000 ไร่

"ตามกรอบเวลาที่กำหนดคาดว่าจะได้ที่ดินกลับคืนประมาณ 1 แสนไร่ หลังจากนั้นกระทรวงเกษตร จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน อาทิ ปรับหน้าดิน การจัดแปลงที่ดิน เตรียมดินและปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตร การตัดถนนหลักและถนนรอง การวางระบบประปา และไฟฟ้า" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

#### ลั่นมอบที่ดินให้เกษตรกรในร.บ.นี้

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า เมื่อปฏิรูปที่ดินแล้วเสร็จ รัฐบาลจะนำที่ดินมาจัดสรรให้ประชาชน 2 ประเภท คือ มีฐานะยากจน ที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย และเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน ที่ลงทะเบียนไว้กับ ส.ป.ก.

ประมาณ 3.7 แสนราย เข้าทำประโยชน์ที่ดินในรูปแบบกรรมสิทธิ์สหกรณ์ที่ดินตามรูปแบบตามสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบอบ จำกัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หรือลานสักโมเดล ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้วางสาธารณูปโภคทั้งหมด และมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมไว้ให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแล โดยจะแบ่งที่ดินให้เกษตรกรเข้าไปทำกินรายละเอียดประมาณ 5 ไร่

"ผมจะพยายามผลักดันให้การปฏิรูปที่ดินและส่งมอบที่ดินแก่เกษตรกรเสร็จให้ทันในรัฐบาลชุดนี้ โดยรัฐบาลมีแนวคิดที่จะแจกจ่ายที่ดินให้เกษตรกรผ่านสหกรณ์ เพราะเห็นว่าการให้สิทธิที่ดินแก่เกษตรกรโดยตรง ก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมอีก จึงให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแลกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดแทน เกษตรกรจะเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์เท่านั้น ไม่มีสิทธิในที่ดิน ปัญหาการขายที่ ส.ป.ก.ให้แก่บุคคลอื่นจะหมดไป" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

#### ขอทหารช่างช่วยปฏิรูปที่ดิน

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการ ส.ป.ก. กล่าวว่า หลังรัฐบาลทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.กลับคืนมาประมาณ 1 แสนไร่แล้ว คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปีในการปฏิรูปที่ดิน ทั้งการเคลียร์ที่ดิน การปรับหน้าดิน การจัดแปลงที่ดิน ตลอดจนการวางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งงบประมาณ 1-2

หมื่นบาทต่อไร่ รวมงบประมาณทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1-2 พันล้านบาท แต่บุคลากร ส.ป.ก.ที่มีอยู่แค่ 2 พันคน ถ้าทำกันเองไม่น่าจะปฏิรูปที่ดินทันภายใน 1 ปี จึงหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย ให้ขอกำลังทหารช่างเข้ามาช่วย ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย ก็เห็นด้วยและจะขอกำลังทหารช่างเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ ดังนั้น คาดว่าจะปฏิรูปที่ดินได้ตามแผนอย่างนอน

นายสรรเสริญกล่าวว่า ส่วนการแจกจ่ายที่ดินให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และ

เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินนั้น รัฐบาลจะใช้กระบวนการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิจารณา โดยจะมีกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านของเกษตรกรที่ขอที่ดิน ผ่านประชาคมหมู่บ้านว่าเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตัวจริงหรือไม่ และเป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน และไร้ที่ดินทำกินจริงหรือไม่ โดยเกษตรกรที่จะได้รับที่ดินต้องผ่านความเห็นชอบจาก คปจ.เท่านั้น

#### รบ.ชวนคนรายได้น้อยลงทะเบียน

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรัฐบาลจะมีฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรงอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป นายกออยากให้ประชาชนใช้โอกาสที่ได้ อยู่ร่วมกันในวันหยุดยาวตรวจสอบว่ามีญาติพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัวเข้าข่ายคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ทั้งนี้ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูล เช่น รายได้ ทรัพย์สิน เจ้าหนี้ และจำนวนหนี้สินดังกล่าว เป็นต้น

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า เมื่อลงทะเบียนแล้ว ธนาคารทั้ง 3 แห่ง จะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง และจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย และนำไปใช้จัดสวัสดิการแก่ประชาชนต่อไป ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะต้องเสียภาษี เพราะหากเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้น้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่เข้าข่ายเสียภาษีอยู่แล้ว แต่หากผู้มีรายได้น้อยไม่ลงทะเบียน ก็อาจเสียสิทธิรับสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ ฟรี หรือสวัสดิการอื่นๆ ที่มีขึ้นในอนาคตได้ หากลงทะเบียนไม่ทันปี 2559 ยังสามารถลงทะเบียนได้ในปีต่อไป ไป ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน ของแต่ละปี

#### เลี้ยง3แนว-ภาษีอันสงฆ์โครงการรัฐ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าแนวคิดการเก็บภาษีที่ดินที่มีราคา

สูงขึ้นจากโครงการรัฐ ว่า ขณะนี้มี 3 แนวทางที่สามารถเก็บได้ ต้องศึกษาว่าแต่ละแนวทางมีข้อดีข้อเสียอย่างไร โดยแนวทางแรก จากที่เจ้าของที่ดินได้รับผลประโยชน์จากโครงการลงทุนของรัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ทำให้ราคาที่ดินที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าปรับสูงขึ้น จะ

เก็บภาษีเพิ่มขึ้น เช่น เดิมเคยเสียปีละ 1 พันบาท เพิ่มเป็นปีละ 3 พันบาท แต่รัฐจะออกกฎหมายให้ตั้งภาษีส่วนเกิน 2 พันบาท เข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับภาษีเท่าเดิมคือ 1 พันบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนแนวทางที่สองคือการกำหนดอัตราที่จะจัดเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลของการลงทุนในโครงการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือทางด่วน ซึ่งจะไม่ใช้ภาษีตามปกติที่เก็บอยู่แล้ว แต่เป็นภาษีตัวใหม่ โดยรัฐอาจกำหนดว่าต้องการเม็ดเงินคืนมา 30% ของมูลค่าโครงการที่ลงทุนไปในพื้นที่ดังกล่าว ก็กำหนดอัตรากำหนดที่ทำให้ได้เม็ดเงินในสัดส่วนที่กำหนด สำหรับแนวทางที่สามคือการออกกฎหมายเวนคืนที่ดินรอบโครงการ เช่น รอบสถานีรถไฟฟ้าในรัศมีตามที่กำหนด เพื่อนำที่ดินที่ถูกเวนคืนมาพัฒนาเพิ่มมูลค่า แนวทางนี้จะทำให้รัฐมีรายได้มากที่สุด แต่เป็นแนวทางที่ยากที่สุด เนื่องจากเจ้าของที่ดินคงไม่ยอมให้ถูกเวนคืน นอกจากนี้ตามกฎหมายเวนคืนระบุว่าให้เวนคืนเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

### แก้กม.เวนคืนให้ใช้เชิงพาณิชย์ได้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงแนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่ม 2 ข้างทางระบบขนส่งมวลชน ว่าร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.เวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่เปิดช่องให้นำที่ดินเวนคืนไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ ที่ดินที่เวนคืนต้องก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น รัฐบาลเห็นว่าน่าจะแก้กฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองข้างทางก่อสร้าง หรือโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ เพื่อจูงใจการลงทุน

"คาดว่าจะการแก้ไขกฎหมายจะเสร็จภายใน

สิ้นปีนี้ เพราะขณะนี้มีโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่จะเริ่มก่อสร้างจำนวนมาก ที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินที่ได้รับเงินจากรัฐจากการเวนคืน ส่วนเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ถูกเวนคืนแต่อยู่ใกล้โครงการ ก็จะได้ประโยชน์ เพราะทำราคาที่ดินสูงขึ้น ขณะที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างต้องแบกรับภาระงบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง" นายพีระพลกล่าว

### ต้นเพิ่มรายได้ให้เจ้าของโครงการรัฐ

นายพีระพลกล่าวว่า หลักการปรับแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ นอกจากใช้พื้นที่โดยรอบโครงการให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุดแล้ว ยังช่วยให้เจ้าของโครงการได้ต้นทุนคืนจากงบประมาณที่ลงไป โดยเจ้าของโครงการในพื้นที่นั้นๆ อาจมีเงื่อนไขกับภาคเอกชน เพื่อร่วมลงทุน และแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของโครงการซึ่งในหลายๆ ประเทศเจ้าของโครงการจะมีรายได้กลับคืนมา 30-40% จากการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนรัศมีที่จะเวนคืนจากจุดก่อสร้างโครงการนั้น พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนขึ้นกับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ

นายพีระพลกล่าวว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ตามหลักการเดิม ทำให้โครงการก่อสร้างของรัฐสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปมหาศาล เพราะกฎหมายห้ามเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน ในส่วนของศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีพระราม 9 ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ ถ้ากฎหมายในตอนนี้เปิดให้ใช้ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของโครงการมากขึ้น เช่น อาจสร้างเป็นศูนย์การค้า หรือ คอนโดมิเนียม ก็จะให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

### ดึงปตท.บริหารพื้นที่สนามบินอุดรฯ

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวถึงแผนบริหารจัดการท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของ ทย. ว่า อยู่ระหว่างพิจารณาศักยภาพ 28 ท่าอากาศยาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร เริ่มนำร่องศึกษาร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ใช้ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นโมเดล เตรียมลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) วันที่ 8 สิงหาคมนี้ โดย ทย.จะให้สัมปทานปตท. 3 ปี ในการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ รวมถึงพัฒนาอาคารจอดรถ ซึ่ง ปตท. คาดว่าจะใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท เมื่อลงนามสัญญาร่วมกันแล้ว จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงปีใหม่ 2560

นายจุฬากล่าวว่า ส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยานอื่นๆ ทย.จะใช้โมเดลท่าอากาศยานอุดรธานีไปปรับอีกประมาณ 10 แห่งที่มีศักยภาพในการเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานในภาคอีสานที่เหลือ และท่าอากาศยานภาคเหนือ คาดจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 ซึ่งจะมีท่าอากาศยานหมดสัญญาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทุกราย 1-2 แห่ง และปี 2562 จะหมดสัญญาเอกชนรายย่อยในพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้วจะเริ่มเข้าสู่การปรับเปลี่ยนเต็มรูปแบบ

### 'แม้'วิเคราะห์ศก.จีนเติบโต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์ตลกร้าย วิดีโอความยาว 5.38 นาที ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังเดินทางกลับจากประเทศจีน ว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตมหาศาลภายใน 15 ปี ซึ่งที่ผ่านมารายได้ต่อหัวของคนจีนต่ำกว่าของไทยมาก แต่วันนี้รายได้ต่อหัวของจีนแซงหน้าไทยแล้ว หลังจากจีนร่ำรวยได้นำเงินไปลงทุนในหลายประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและแอฟริกา มีการปล่อยกู้เงินจากจีน เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่ปีนี้จีนเริ่มชะลอตัวเพราะขายของได้น้อยลง อีกทั้งเศรษฐกิจของโลกกำลังย่ำแย่ กำลังซื้อจึงตกลง แต่ความสามารถในการผลิตของจีนยังสูง จึงน่าจะคว่ำมีอะไรถูกหรือต่อรองได้เพื่อนำไปขายให้ประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างกำไร

### 'พิชัย'ชี้เหตุคนเมิน'พร้อมเพย์'

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า โดยหลักการแล้วพร้อมเพย์เป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นไปตามกระแสของโลกที่จะชำระเงินผ่านบัตร แต่ปัญหาที่ประชาชนยังไม่เข้าระบบ นำมาจากเกิดจากความไม่มั่นใจในรัฐบาลเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่าจะออกมาตรการเข้มบังคับว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่าเดิมสำหรับผู้ชำระระบบ แต่จะเก็บ 10% สำหรับผู้ที่ไม่ชำระระบบ อีกทั้งหลายคนเป็นห่วงว่าจะเป็นวิธีในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของประชาชน และมีบางคนโยนเรื่องนี้เข้ากับโครงการซิงเกิลเกตเวย์ ที่รัฐบาลพยายามคุมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

นายพิชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ปัญหาการ

ถูกแสกข้อมูลที่รัฐบาลยังไม่ยอมคำประกัน  
ความเสียหายเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ที่สำคัญคือ  
ประชาชนจำนวนมากอาจเห็นว่าขนาดเรื่อง  
ใหญ่อย่างประชาติที่ประชาคมโลกต่างก็มีข้อ  
สงสัยเรื่องการสืบทอดอำนาจและในความไม่  
เป็นประชาธิปไตย แต่รัฐบาลกลับยืนยันว่าเป็น  
สากล ยิ่งตอกย้ำให้คนไม่เชื่อใจและไม่มั่นใจ  
มากขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องความไม่  
เชื่อใจและไม่มั่นใจนี้ เชื่อว่าหากประเทศกลับ  
สู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วประชาชน  
จะมีความมั่นใจในเรื่องนี้มากขึ้น


### เผยคลังเตอรืทุนยนต์ยังไม่คุ้มทุน

รายงานข่าวจากคณะกรรมการเร่งรัด  
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ  
คลังเตอรื ที่มีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน  
แจ้งว่า คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขต  
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลังเตอรืทุนยนต์พบ  
ว่ายังมีอุปสรรค หลังเอกชนไปเยี่ยมชมผู้ผลิต  
อุตสาหกรรมทุนยนต์ที่ญี่ปุ่น และผู้ประกอบการ  
เห็นว่ายังไม่คุ้มค่าที่จะเข้ามาลงทุนในไทย  
เพราะไทยยังมีความต้องการใช้ไม่มากพอ เบื้อง  
ต้นจึงควรส่งเสริมในส่วนที่ไทยสามารถผลิตเอง  
ได้ก่อน กำลังหารือกกับบริษัทชั้นนำ อาทิ ปตท.  
เอสซีจี เครือซีพี มาดำเนินการเป็นโครงการ  
นำร่อง แต่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน

ในรูปแบบกองทุนหรือการร่วมลงทุน และสิทธิ  
ประโยชน์ทางภาษี อาทิ การหักค่าใช้จ่าย หักค่า  
เสื่อม เพื่อกระตุ้นให้มีความต้องการใช้

นางอรรชกา กล่าวว่า จำนวนคำขอรับการ  
ส่งเสริมลงทุนกิจการทุนยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1  
มีนาคม-25 มิถุนายน มี 3 โครงการ วงเงิน  
ลงทุน 256.7 ล้านบาท มี 1 โครงการได้รับ  
การอนุมัติแล้ว ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องกลึง  
อัตโนมัติ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังการ  
ผลิตปีละ 650 ชุด มูลค่าลงทุน 222 ล้านบาท  
อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา คือ  
กิจการผลิตเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ  
เครื่องตรวจสอบ/บรรจุชิ้นงานอัตโนมัติ  
เครื่องหยิบจับ/ขนย้ายชิ้นงานอัตโนมัติสำหรับ  
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ จ.ลำพูน  
กำลังการผลิตปีละ 65 ชุด มูลค่า 22.7 ล้าน  
บาท และกิจการผลิตเครื่องจำหน่ายสินค้า  
อัตโนมัติ และเครื่องรับและจ่ายยาอัตโนมัติ  
สำหรับใช้ในสถานพยาบาล ที่ จ.ระยอง กำลัง  
การผลิตปีละ 120 ชุด มูลค่า 12 ล้านบาท

“อุตสาหกรรมไทยยังใช้ทุนยนต์ใน  
กระบวนการผลิตค่อนข้างน้อย ทำให้มีโอกาส  
พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ  
ถึง 80% โดยรัฐมีแผนโรดโชว์คลังเตอรืทุนยนต์  
ที่สหรัฐและญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมนี้” นาง  
อรรชกา กล่าว



## โลกข่าวตัวทุกข

เศรษฐีถวิลหา บ้านหลังที่ 2-3 ปัญหารุกที่ สปก.นั้น แล่น้ำจิ้มมีขาใหญ่ผู้ถือครองกัน 130 แปลง เฉลี่ยแล้ว

“บุญ” เข้าเวรโลกข่าวประจำวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 ..... ■ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำร่อง ประเดิมปักป้ายทองคืนที่ดิน สปก. ไปแล้วที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมาเป็นการประกาศให้ ทราบทั่วกัน รัฐบาลชุดนี้เอาจริง ทำจริงแค่ไหนเฉพาะที่ปากช่อง มีพื้นที่ สปก.อยู่ทั้งหมด 311,064 ไร่ จัดสรรให้เกษตรกรไปแล้ว 4,816 ราย คิดเป็นพื้นที่ 142,638 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 168,426 ไร่ ยังจัดสรรกันไม่เสร็จเพราะ ยังไม่มีความชัดเจนเอกสาร สิทธิ ด้วยคนใหญ่คนโต คนมี อิทธิพลผู้มากบารมีสามารถแสก หลักฐานมาได้ว่าเป็นของตัวเอง ซ้อมมาอย่างถูกต้องประมาณนั้น ทั้งๆที่ทับพื้นที่ สปก. ด้วยเหตุผล นี้ จีนปล่อยไว้ ชาตินี้ปัญหานี้ คงไม่จบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา หน.กสช. ถึงต้องงัด ม.44 มาสาងปัญหาเน่าเรื้อรัง..... ■ เบื้องแรกเอาแค่รายใหญ่ถือครอง ที่ดินในพื้นที่ สปก. เกินกว่า 500 ไร่ แต่ที่ปากช่อง ดินแดน

แค่แปลงละ 800 กว่าไร่เท่านั้น เอง ของนายพลศึกาก็ที่ถูกประเดิม ปักป้ายก็แค่ 500 กว่าไร่แค่นั้น ..... ■ ถ้าจะเอากันแบบหนักๆ ขาใหญ่ตัวกลั่น ต้อง ลพบุรี กับ ชุมพร แล้วจะสะอึก กินน้ำหมด โองก็ยังไม่หาย ลพบุรีระดับขา ใหญ่เกิน 500 ไร่ มีแค่ 12 แปลง แต่ถือครองที่ สปก.รวมกันถึง 40,997.47 ไร่ เฉลี่ยแล้วสูบกิน ไปแปลงละ 3,416 ไร่ ส่วนชุมพร มีรายการสูบที่ สปก. เกินกว่า 500 ไร่ไปแค่ 3 แปลง รวมเนื้อที่แค่ 7,578.88 ไร่ เฉลี่ยแล้วแบ่งกัน ไปแปลงละ 2,526 ไร่ เท่านั้น เอง..... ■ และที่ว่าปากช่อง มี คนใหญ่คนโตระดับนายพล ตำรวจตรี มาเกี่ยวขงนั้น อาจ ต้องบอกว่างั้นๆเพราะแว่วเสียง กระซิบในสายลม ขาใหญ่ล่อต นี้มีคนระดับ นายพลสี่เขียวและ นักการเมืองปัจจุบัน อยากรเป็น เกษตรกรถือครองที่ สปก.อยู่ เหมือนกันคงต้องรอจับตา คม.44 จะถูกบังคับใช้กันได้แบบมาตรฐานเดียวกันแค่ไหน.

**บุญ**

### โรดแมปทวงคืนที่ดินและปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.



# ปฏิบัติการยึดคืนที่ส.ป.ก. จากมือนายทุน-นักการเมือง ฤาแค่ลู่หน้าปะจุมุก

วันที่ พ.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อปิดประกาศทางคืนที่ดินในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ที่ถูกครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บนแปลงที่ดินหมายเลข 8069 เนื้อที่ 535 ไร่ ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีชื่อของ พล.ต.ต.ชาลี เกษะนันท์ อดีตนายตำรวจใหญ่ เป็นผู้ครอบครองในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีของการสะสางปัญหาหากพิที่ดิน ส.ป.ก. หลังจากค้างค้ำมานานกว่า 20 ปี

เรื่องดังกล่าวเกิดภายหลังจากที่ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา (ม.) 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 36/2559 ในการแก้ไขปัญหาการ

ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบ ตามที่ ส.ป.ก.ได้เสนอ ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไข ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ใน 3 กรณี ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ คือ 1.ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประมาณ 427 แปลง จำนวน 432,000 ไร่ 2.ที่ดินที่ได้จัดให้แก่เกษตรกรไปแล้ว แต่มีบุคคลไปกวนซื้อจากเกษตรกร ไปทำประโยชน์โดยผิดกฎหมาย และครอบครองที่ดินเกินกว่า 100 ไร่ คาดว่าน่าจะมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่ และ 3.ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก.แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 5 แปลง จำนวน 10,000 ไร่

● ส.ป.ก.แจงโรดแมปทวงคืนที่ดิน นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ

ส.ป.ก. ให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ ม.44 ได้ประกาศบังคับ ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลา หรือโรดแมปในการดำเนินการทวงคืนที่ดินตามกรณีที่ 1.ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ไว้ประมาณ 129 วัน โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดได้ทยอยปิดประกาศจนครบทั้ง 427 แปลงในช่วงวันที่ 22 กรกฎาคมแล้ว ผู้ครอบครองจะต้องนำเอกสารสิทธิ อาทิ โฉนดที่ดิน โฉนดตรวจจองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข. หรือแบบหมายเลข 3) หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือแสดงสิทธิอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย มายื่นคัดค้านต่อ ส.ป.ก.จังหวัดภายใน 15 วัน

จากนั้น ส.ป.ก.จะดำเนินการพิจารณาคัดค้านและตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงว่าเป็นการครอบครองโดยถูกต้องหรือ



ไม่ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ซึ่งหากผลการตรวจสอบพิสูจน์ออกมาแล้วว่า เจ้าของที่ดินครอบครองพื้นที่โดยถูกต้องจริง เจ้าหน้าที่ก็จะทำการยุติการทวงคืนที่ดินทันที แต่หากพิสูจน์ออกมาว่าครอบครองโดยไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการร้องขอของกำลังเจ้าหน้าที่จากฝ่ายความมั่นคงและกองทัพ เพื่อเตรียมการยึดคืนที่ดินภายใน 7 วัน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.และกองทัพจะเข้ายึดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในแปลงที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

### ●ส.ป.ก.คาดทวงคืนเร็วกว่าโรดแมป

ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้เร็วกว่า 129 วัน เพราะอย่างกรณีของ น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ มารดาของนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ที่หลังจากมีการนำเสนอข่าวว่าถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ก็ได้รับส่งมอบที่ดินกว่า 1,263 ไร่คืนทันที ก็เท่ากับว่าลัดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ไปทันที หรืออย่างบางกรณีก็เชื่อว่าบางขั้นตอนก็น่าจะทำให้เร็วกว่าโรดแมปเช่นกัน ทำให้มั่นใจว่าจะทำเสร็จได้ครบทั้ง 4.3 แสนไร่อย่างแน่นอน

กรณีที่ 2 ที่ดินที่ได้จัดให้แก่เกษตรกรไปแล้ว แต่มีการขายให้แก่บุคคลอื่นครอบครองเกินกว่า 100 ไร่ มีโรดแมป ประมาณ 150 วัน โดย ส.ป.ก.จังหวัดจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงของที่ดินตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีปฏิบัติทางราชการปกครอง พ.ศ.2539 ประมาณ 45 วัน หลังจากนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะรายงานไปยัง ส.ป.ก.ส่วนกลางเพื่อขอยุติเรื่อง หรือ ส.ป.ก.จังหวัดเสนอเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) สั่งให้ผู้ถือครองสิทธิภายใน 30 วัน จากนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะรายงานผลการสั่งสิ้นสิทธิให้ ส.ป.ก.ส่วน

กลางทราบภายใน 15 วัน แล้ว ส.ป.ก.ส่วนกลางจะประกาศพื้นที่เป้าหมาย 30 วัน หลังจากนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะขอกำลังกองทัพฝ่ายความมั่นคงเพื่อยึดครองพื้นที่เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

### ●โรดแมปยึดขั้นตอนนี้บังคับคดีปกติ

ส่วนกรณีที่ 3 ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ครอบครองที่ดินส่งมอบคืนให้แก่ ส.ป.ก. มีโรดแมปประมาณ 156 วัน ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการจะใช้ขั้นตอนการบังคับคดีตามปกติ ซึ่งระยะเวลาการออกหมายบังคับคดีต่างๆ คงไม่สามารถไปก้าวล่วงเจ้าหน้าที่อัยการและศาลได้ แต่จะนำม.44 มาใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและชอบด้วยกฎหมาย โดยหลังจากนี้ ส.ป.ก.จังหวัดจะมีหนังสือขอให้อัยการจังหวัดยื่นคำร้องขอให้ออกคำบังคับคดีและนำส่งคำบังคับคดี ประมาณ 7 วัน ต่อจากนั้นพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกคำบังคับคดี ประมาณ 60 วัน จากนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะมีหนังสือขอให้อัยการจังหวัดยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ประมาณ 7 วัน ต่อจากนั้นพนักงานอัยการยื่นคำร้องและศาลจะออกหมายบังคับคดี ประมาณ 15 วัน ต่อจากนั้น ส.ป.ก.จังหวัดจะนำหมายบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีและนำเจ้าหน้าที่บังคับคดีไปยังพื้นที่เป้าหมายประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับคดีและขอกำลังกองทัพฝ่ายความมั่นคงเพื่อยึดคืนพื้นที่เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

“ผมมั่นใจว่าทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 3 จะทำสำเร็จได้ตามโรดแมปและยึดพื้นที่คืนได้อย่างแน่นอน แม้ว่ากระบวนการของกรณีที่ 3 ในขณะนี้ยังไม่เริ่มและต้องใช้การบังคับคดีตามปกติ แต่ด้วยจำนวนที่ดินที่มีเพียง 5 แปลงเท่านั้น ก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้ทันแน่นอน ส่วนกรณีที่ 2 ผมยังกังวล

อยู่ว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ติดปัญหารายชื่อผู้ครอบครอง ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามผมมั่นใจที่เดิมน่าเรื่องนี้ให้ดีที่สุดในช่วงเวลาอายุราชการที่เหลืออยู่ เพราะหากไม่ทำให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลชุดต่อไปที่มาจากนักการเมือง ก็ปล่อยปะละเอื้อเรื่องนี้จนให้ผู้มีอิทธิพลใช้คนของตัวเองกลับเข้ามายึดที่ดิน ส.ป.ก.ปัญหาต่างๆ ก็จะกลับมาอีก สิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่า”

### ●บิณฑ์ชัยย้ำต้องเสร็จให้ทันรบ.ชุดนี้

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัยระบุว่า เมื่อทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.ตามโรดแมปแล้ว คาดว่าจะได้ที่ดินกลับคืนเป็นของรัฐประมาณ 1 แสนไร่ หลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปและจัดแปลงที่ดิน ซึ่งจะเป็นบูรณาการระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จก็จะนำมาจัดสรรให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับ ส.ป.ก. ประมาณ 3.7 แสนราย เข้าทำประโยชน์ที่ดินในรูปแบบสหกรณ์ที่ดินแทนการให้กรรมสิทธิ์เป็นรายบุคคลเหมือนในอดีต ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก็ได้เห็นชอบแนวคิดนี้ โดยจะยึดรูปแบบตามลานสักโมเดล หรือสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ที่รัฐบาลจะเป็นผู้วางสาธารณูปโภคทั้งหมด และให้เกษตรกรเข้าไปทำกินเพียงอย่างเดียว ประมาณรายละ 5 ไร่ ซึ่งก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องถือครองที่ดินในนามบุคคล เนื่องจากเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าไปใช้ที่ดินก็มากเพียงพอแล้ว ทั้งนี้การปฏิรูป

และการส่งมอบที่ดินให้กับประชาชนจะต้องเร่งจัดทำให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ รวมทั้งจะต้องผลักดันการทวงคืนที่ ส.ป.ก. แปลงอื่นๆ ให้เกิดขึ้นตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต ส.ป.ก.โดยมิชอบด้วย ซึ่งกำลังจะออกมาอีกด้วย

“ปัญหา ส.ป.ก.เป็นปัญหาที่สะสมมานาน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เองก็ยึดอัดมานาน เมื่อประกาศใช้ ม.44 แล้ว ผมก็ตั้งใจและมุ่งมั่นจะเดินหน้าเรื่องนี้ให้สุดความสามารถ ที่ดิน ส.ป.ก.ทุกแปลงจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกันตามกติกา ไม่ว่าจะ เป็นของนักการเมือง นักธุรกิจ หรือผู้มีอิทธิพล เพื่อที่จะได้นำพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยมิชอบมาเข้าสู่กระบวนการและส่งมอบให้แก่เกษตรกรผ่านรูปของสหกรณ์ ได้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งการส่งมอบให้ทันนั้นถือเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเกษตรกรได้มีที่ดินทำกินแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดดินถุกนายทุนและนักการเมืองยึดกลับไปอีก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย

ก็ต้องติดตามดูว่าการเดินหน้าทวงคืนที่ ส.ป.ก.จะราบรื่นหรือไม่ รวมทั้งกระบวนการส่งมอบที่ดินให้แก่เกษตรกร หลังจากนั้นจะทำได้จริงตามที่รัฐบาลได้คาดหวังไว้หรือจะเป็นแค่การลอบหน้าปะจุมก!!

**ทีมข่าวเศรษฐกิจ**



## Thailand

## รว.เกษตรฯ แจง ทวงคืน ส.ป.ก. ไม่ใช้การหาเสียง



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลใช้ ม.44 ทวงคืนที่ ส.ป.ก. ไม่ใช้การหาเสียงประชามติ แต่เพื่อให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินมากขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลใช้มาตรา 44 ทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ว่าที่เร่งทำอยู่ขณะนี้ ไม่ได้หวังผลเพิ่มคะแนนเสียงจากเกษตรกรในการประชามติร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด เพียงอยากเตือนเกษตรกรอย่าเชื่อร่างรัฐธรรมนูญปลอม เพราะจงใจบิดเบือนเนื้อหารัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

พล.อ.ฉัตรชัย ระบุอีกว่า เมื่อได้ที่ ส.ป.ก. คืน ก็จะทำให้เกษตรกรได้มีที่ทำกินมากขึ้น และยังได้สั่งการให้ ส.ป.ก. จัดสรรให้เกษตรกรและผู้ยากไร้มาขึ้นทะเบียนไว้กับ ส.ป.ก. จำนวน 340,000 ราย และกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ดำรงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย อีกหลายแสนราย มาร่วมกันจัดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมสูงสุด

## กษ. เตรียมพร้อมบุคลากร เป็น Smart Officer พร้อมวางแผนทางพัฒนาเกษตรกร 7 หมื่นราย ทำเกษตรทฤษฎีใหม่

**พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า ในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะบุคลากรในพื้นที่ทุกระดับที่จะต้องมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงานและประสานงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี โดยบุคลากรในส่วนนี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart Officer ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการโครงการต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer จะทำให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคต อีกทั้งสามารถเรียนรู้ในสถานการณ์เร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี พร้อมกับสามารถคิด วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศให้ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องสู่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” จะพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เป็น Smart Officer เพื่อให้

สอดคล้องกับ Smart Farmer และ Young Smart Farmer เนื่องจากการทำการเกษตรในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเห็นได้จากหลายพื้นที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการมากขึ้น ซึ่งการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมนั้นจะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการดำเนินงาน 3 ด้านสำคัญคือ 1. สร้างความเข้มแข็งในเกษตรกร / 2. ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน / และ 3. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรกร

“กระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางการพัฒนาเกษตรกร 7 หมื่นรายให้หันมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจะดำเนินการผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 882 ศูนย์เรียนรู้ อีกทั้งจะมีการจัดทำเว็บไซต์ของกรมฯ ให้มีความทันสมัยเพิ่มเติมข้อมูล องค์ความรู้ และข่าวสารที่น่าสนใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถโหลด Application “Smart co-op” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปไว้ใน Smart Phone ได้ ซึ่งใน App จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ มากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4612

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 17.04

Ad Value: 15,336

PRValue (x3): 46,008

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ลงพื้นที่ปิดประกาศ

## แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ



ลงพื้นที่ปิดประกาศ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่  
ที่ปิดประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นครั้งแรกตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขต  
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง  
ชาติที่ 36/2559